



**SUY NIỆM  
TIN MỪNG  
CHÚA NHẬT**

\*

**Ngày 26-8-2018**

**Chúa nhật 21 Thường niên**

**Lời ban sự sống**

**LỜI CHÚA: Ga 6, 54a.60-69**

*Khi nghe Đức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chúng tôi quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xâm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chứng, không chấp nhận được ư? Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”.*

*Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”.*

*Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa.*

*Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Simon Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.*

**SUY NIỆM**

Chẳng nên ngạc nhiên nếu có lúc đức tin gặp khủng hoảng. Cả lịch

(xem tiếp trang 2)

**Giáo phận Xuân Lộc:  
Thánh lễ xây dựng Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi**

XUÂN LỘC – Sáng thứ Tư ngày 15.08.2018, Núi Cúi bao phủ sương mờ. Bầu trời âm u nhưng dịu mát. Từng đoàn người cứ nối tiếp nhau lên núi mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Trong dịp này, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám mục Chánh tòa giáo phận làm phép khu đất và khởi công xây dựng Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi.



Từ 7 giờ 30, đa số người tham dự đã ổn định chỗ ngồi. Mọi người chung lòng chung ý khẩn cầu Mẹ qua lời kinh Mân Côi, xin ơn hiệp nhất yêu thương trong toàn giáo phận, khẩn xin Mẹ đoái thương những người đau khổ bệnh tật và những gia đình đang gặp hoàn cảnh ly tan, cầu nguyện cho quý vị ân nhân và cho hết thảy những ai cộng tác trong việc xây dựng Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi để việc xây dựng được an toàn tốt đẹp.

Đúng 8 giờ, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ tế thánh lễ. Đồng tế với ngài có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

- Giám mục giáo phận Mỹ Tho, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu - Giám mục giáo phận Bùi Chu, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, quý cha Quản hạt và quý cha đồng tế. Ước chừng khoảng 17000 người tham dự. Khoảng không gian trên Núi Cúi mọi ngày rộng thênh thang nay như hẹp lại nhưng đầm ấm và chan chứa niềm vui.

Tuy không hiện diện được vì đau bệnh, nhưng Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh cũng có chút tâm

(xem tiếp trang 3)

**Đức Thánh Cha bổ nhiệm  
tân Phụ tá Quốc vụ khanh Toà Thánh**



VATICAN – Ngày 15 tháng 8 vừa qua Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, hiện đang là Sứ thần Toà Thánh tại Mozambique, làm tân Phụ tá Quốc vụ khanh Toà Thánh, tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của Toà Thánh.

Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra sinh năm 1960 tại Maracaibo, Venezuela. Thụ phong linh mục năm 1985, ngài gia nhập ngành ngoại giao Toà Thánh từ năm 1993 và đã phục

vụ tại các nhiệm sở ngoại giao Toà Thánh ở các nước Kenya, Yugoslavia, cũng như tại Văn phòng quan sát viên Toà Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc ở Geneva; và sau đó tại các Toà Sứ thần Toà Thánh ở Nam Phi, Honduras và Mêhicô. Năm 2011, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Sứ thần Toà Thánh tại Pakistan, và từ năm 2015 là Sứ thần Toà Thánh tại Mozambique. Đức Tổng giám mục Parra thông thạo các thứ tiếng: Tây Ban Nha, Ý, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và Serbo-Croat.

Đức Tổng giám mục tân Phụ tá Quốc vụ khanh Toà Thánh sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới từ ngày 15 tháng 10 tới đây, thay thế Đức hồng y Giovanni Angelo Becciu, đã được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Bộ Phong Thánh. ■

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

sử Cựu Ước đang đưa giữa tin và không tin. Khi Đức Giêsu đến, người ta phải đứng trước một lựa chọn: tin hay không tin vào Lời Ngài, vào con người Ngài. Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy một kinh nghiệm về khủng hoảng đức tin nơi chính các môn đệ. Kinh nghiệm ấy thật gần gũi với con người hôm nay.

*Lời này chớ vọng tai quá! Ai mà nghe nổi?* Đó là phản ứng của các môn đệ ngày xưa khi nghe Thầy Giêsu vén mở căn tính của Thầy. Thầy khẳng định mình từ trời mà xuống (Ga 6,38), và Thầy sẽ trở lại nơi Thầy đã ở trước kia (c.62), sau khi hiến mình chịu chết cho nhân loại (c.51) và nuôi nhân loại bằng chính máu thịt mình (c.53). Hôm nay chúng ta vẫn có thể thấy chúng chớ vọng tai. Mầu nhiệm Nhập thể, mầu nhiệm Tử nạn của Con Thiên Chúa, bí tích Thánh Thể, mầu nhiệm Chúa về trời: đó vẫn là và mãi mãi là những mầu nhiệm khôn dò. Phải yêu mến mới hiểu được, mới chấp nhận được. Hôm nay vẫn có câu Lời Chúa bất ngờ làm ta choáng váng, vì chớ vọng tai, chớ vọng cả với suy nghĩ và tình cảm của ta. Lời Chúa đòi tôi đi xa hơn và bắt tôi điều chỉnh lại mối tương quan đã có với Chúa.

*Nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Ngài nữa.* Họ đã đi với Ngài một thời gian, đã tin và đã trở thành môn đệ. Nhưng họ không thể đi tới cùng cuộc phiêu lưu này. Trở nên môn đệ hay trở nên một Kitô hữu không phải là một bảo đảm chắc chắn mình sẽ trung tín mãi mãi với Đức Kitô. Trở nên môn đệ là bước vào cuộc phiêu lưu, là khám phá ra một Đức Kitô luôn luôn mới, là để Ngài từ từ đưa ta đi sâu vào mầu nhiệm hơn. Cuộc phiêu lưu nào cũng có chút rủi ro, cũng đòi chút liều lĩnh, vì đây là cuộc phiêu lưu của tình yêu, của lòng tin. Đã có những môn đệ không tin và bỏ đi. Ngay trong nhóm ở lại cũng có kẻ phản bội. Để khỏi bỏ cuộc, cần bỏ mình...

*Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?* Đại diện Nhóm Mười Hai, Phêrô bày tỏ thái độ ở lại. Không phải vì ông và các bạn hiểu được lời Thầy

(xem tiếp trang 3)

## Giáo phận Long Xuyên nhận lại cơ sở Đại chủng viện Thánh Tôma



LONG XUYÊN – Đúng 17g30 chiều ngày 15/08/2018, khi chuông nhà thờ Chánh toà reo vang báo lễ chiều mừng đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời thì tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên An Giang, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiểu, giám mục Chánh toà giáo phận, đã ký văn bản nhận lại cơ sở này, trước đây từng là Đại chủng viện Thánh Tôma.

Đây là một tin vui lớn cho cả giáo phận sau bao năm mong chờ. Theo chương trình của Toà giám mục thì trước mắt, toà nhà này sẽ được tu sửa gấp để kịp sử dụng cho cuộc tĩnh tâm năm của linh mục đoàn giáo phận vào tháng 11 tới đây, và sau đó sẽ được đại tu để trở thành Trung tâm Mục vụ của giáo phận.

Chúng ta cùng tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh Têrêsa, tri ân Đức cha cố Micae và nhiều người đã góp phần để có được ân huệ và niềm vui này. Và chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho công cuộc trùng tu được diễn tiến tốt đẹp để phục vụ cho những sinh hoạt của giáo phận, đặc biệt là khi toàn giáo phận đang hướng về dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận (1960 - 24/11/2020). ■

## Hành hương quốc tế người di cư và tị nạn tại Fatima



Cuộc hành hương quốc tế Fatima lần thứ 78 của người di cư tị nạn đã kết thúc hôm 13 tháng Tám vừa qua với sự tham dự của 23 phái đoàn thuộc 20 quốc gia trên thế giới.

Trong cuộc họp báo trước khi khai mạc cuộc hành hương, Đức Hồng y Antonio Augusto dos Santos Marto, Giám mục Leiria- Fatima, đã nêu bật thảm cảnh của người tị nạn, và miêu tả họ như là một đạo binh người nghèo đa số đến từ các nước Bắc Phi. Từ bao thập niên họ đã bị phương Tây khai thác và ăn cướp tài nguyên, và các chính quyền các nước phương Tây đã duy trì Phi châu trong tình trạng chiến tranh thường xuyên, khiến cho việc khai thác bóc lột được dễ dàng hơn, và cho phép việc buôn bán khí giới sầm uất.

Đức Hồng y Marto cũng tố cáo các cường quốc phương Tây yểm trợ các chính quyền bù nhìn không có khả năng bảo vệ các quyền con người, và hủy hoại hàng triệu sinh mạng của người nghèo, bị bỏ buộc phải rời bỏ quê hương để chết đói chết khát và sống bần cùng, hay trở thành nạn

nhân của chiến tranh. Dưới ánh sáng của các thực tại thê thảm đó Đức Hồng y khẳng định Giáo hội không thể im lặng mà không mạnh mẽ lên tiếng phản đối.

Trong bài giảng thánh lễ bế mạc cuộc hành hương quốc tế của người di cư tị nạn, trùng với lễ khai mạc Tuần lễ lần thứ 46 của người di cư tị nạn, Đức Hồng y Arlindo Gomes Furtado, Tổng giám mục Santiago de Capo Verde, đã nêu bật sự khác biệt như là một phong phú. Ngài khẳng định rằng chính quyền các nước Hoa Kỳ và châu Âu cũng như chính quyền các nước từ đó các anh chị em di cư phát xuất, cần phải cùng nhau tìm ra một giải pháp lâu dài và hòa bình cho các vấn đề rất nghiêm trọng của người di cư nói chung và người tị nạn nói riêng. Theo Đức Hồng y, cần phải nhìn người tiếp đón - đã từng là thực dân - nhưng cũng cần nhìn kẻ cai trị và gây ra tình trạng cưỡng bách di cư. Giờ đây không phải là lúc đổ lỗi cho ai, giờ đây người châu Phi phải trưởng thành, phải suy tư với tinh thần trách nhiệm và nói: "Chúng tôi cần sự trợ giúp của anh em. Đừng gửi lương thực hay tiền bạc, nhưng hãy giúp chúng tôi tổ chức và phát triển các lãnh vực kinh tế. Chúng tôi cần các chuyên viên, các kỹ thuật gia, các nhà thông thái, các chính trị gia, chuyên viên xã hội, tâm lý, những người giúp chúng tôi hiểu biết thực tại của mình,

(xem tiếp trang 3)

# Giáo phận Xuân Lộc: Trường Cao đẳng Hòa Bình khai giảng năm học 2018-2019

XUÂN LỘC – Thứ Hai, ngày 13/8/2018, từ 6 giờ sáng, các ngã đường Quốc Lộ 1 theo hướng từ nhà thờ Ngọc Đồng, Lộ Đức, Thánh Tâm, Hà Nội, đầu đường Phát Triển vào trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc trở nên tấp nập và đẹp mắt với những chiếc “xe ô-miễn phí” do quý vị gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ giáo xứ Lai Ổn và các giáo xứ trong giáo hạt Hòa Thanh đón tân sinh viên học sinh (SVHS) trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc (CĐ.HBXL) tựu trường, năm học 2018-2019.

Theo thống kê của Ban tuyển sinh trường CĐ.HBXL, đến 16g ngày 13/8/2018, nhà trường đã đón nhận 1.812 sinh viên học sinh đăng ký nhập học (khóa II hệ Cao đẳng và khóa VII hệ trung cấp). Các em thuộc 25/26 giáo phận (50/63 tỉnh thành) trong cả nước, thuộc nhiều tôn giáo, sắc tộc.

Phần lớn tân SVHS được phụ huynh đưa đến tựu trường. Ngoài ra, những em có gia cảnh khó khăn đã được quý cha, quý tu sĩ phụ trách Caritas các giáo phận và các dòng tu đồng hành trong ngày đầu tiên tới trường.

## Hành hương quốc tế người di cư và tị nạn tại Fatima

và tái lập sự hiệp nhất quốc gia, vùng miền và đại lục”.

Cuộc hành hương quốc tế Fatima của người di cư tị nạn đã bắt đầu từ ngày 13/8/1940, có một truyền thống lâu dài về tình liên đới và sự thánh thiện. Hằng năm các nông dân Bồ Đào Nha và người nước ngoài đều dâng bột mì trong phần dâng lễ vật để Trung tâm hành hương Fatima làm bánh lễ cho các buổi cử hành tại đây. Trong năm 2017 họ đã dâng cúng 8.215 ký lúa và 530 ký bột mì. Một phần lúa mì cũng được chia cho các hiệp hội trợ giúp dân nghèo.

Cha Carlos Cabecinhas, giám đốc Đền thánh Fatima, cho biết từ đầu năm tới tháng Bảy vừa qua đã có 3,7 triệu tín hữu hành hương đến Fatima. Đây là con số rất lớn, vì trung bình hằng năm có từ 2,5 tới 3 triệu tín hữu tuôn về Fatima. Trong hai năm 2016-2017 nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra, số tín hữu hành hương đã gia tăng gấp đôi. Và giữa năm 2007 và 2017, trung bình mỗi năm có từ 5,5 tới 6 triệu tín hữu hành hương Đền thánh Đức Mẹ Fatima. ■

Nơi bàn tiếp đón của các khoa nghệ, SVHS gặp gỡ thầy cô trưởng khoa, nhận thẻ sinh viên và chính thức là thành viên của đại gia đình Hòa Bình Xuân Lộc. Với học sinh nội trú, các em được quý cha, quý thầy, quý sơ hướng dẫn nhận phòng ký túc xá, dần hòa nhập với cuộc sống tập thể.

Thánh lễ kính Chúa Thánh Thần – khởi đầu năm học mới do cha Hiệu trưởng Giuse Nguyễn Văn Uy cử hành, đồng tế có cha Hiệu phó Philippê Trần Công Thuận, cha Giuse Nguyễn Trọng Hải – trưởng ban quản lý SVHS nội trú, cha Gioan B. Nguyễn Công Thần – chánh xứ Phình Hồ, giáo phận Hưng Hóa; cùng sự tham dự đông đủ của quý thầy, quý sơ, quý thầy cô, toàn thể cán bộ, nhân viên, tân SVHS và quý phụ huynh. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí nghiêm trang, thánh thiện và sốt sắng.

Trong phần nhập lễ và chia sẻ Lời Chúa, cha Hiệu trưởng Giuse Nguyễn Văn Uy chào thăm quý phụ huynh và các tân SVHS. Ngài hướng cộng

(xem tiếp trang 4)

## Giáo phận Xuân Lộc: Thánh lễ xây dựng Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi

tình gửi đến quý Đức cha và cộng đồng dân Chúa tham dự thánh lễ. Trong đoạn video rất ngắn, ngài chào thăm cộng đoàn và nhờ cha Trưởng Ban Truyền Thông Đaminh Ngô Công Sứ thay mặt ngõ lời với cộng đoàn.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse kêu gọi các tín hữu cùng nguyện xin cho việc xây dựng Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi khởi sự từ Chúa và qua Mẹ bầu cử diễn ra được an toàn và tốt đẹp. Ngài cũng ước mong công trình này như là một dấu chỉ của sự hiệp nhất yêu thương trong toàn giáo phận, hướng mọi người đến việc thực thi lòng thương xót và việc truyền giáo...

Trong bài giảng, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm khởi đầu bằng những hình ảnh trên núi, hình ảnh gắn liền với các biến cố trọng đại trong cuộc đời Chúa Giêsu đều diễn ra trên núi. Ngài liên hệ đến việc mọi thành phần dân Chúa lên núi Cúi hôm nay.

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Giêsu, nhưng vì họ tin vào con người của Thầy, tin Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Đấng đã cho dân ăn no nê, Đấng đã đi trên biển. Lòng tin này khiến họ chấp nhận cả những lời chướng tai. Lời chướng tai là lời đem lại sự sống đời đời. Nhiều bạn trẻ hôm nay cô đơn, nhưng không biết đến với ai. Hãy cùng nhau đến với và ở lại bên Thầy Giêsu, Ngài sẽ không làm chúng ta thất vọng.

## CÁU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con.

Chúa đòi con cho Chúa tất cả để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa.

Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa. Chúa thích cắt tĩa con khỏi những cái rườm rà để cây đời con sinh thêm hoa trái. Chúa cương quyết chinh phục con cho đến khi con thuộc trọn về Chúa.

Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt.

Ước gì con cảm nghiệm được rằng trước khi con tập sống cho Chúa và thuộc về Chúa thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con từ lâu. Amen. ■

*Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ*

Sau đó, Đức cha Giuse làm phép khu đất xây dựng Tượng đài Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội trên đỉnh Núi Cúi. Những viên đá đầu tiên để xây dựng 3 hạng mục đầu tiên là Tượng Đài Đức Mẹ, Đền Thánh Đức Mẹ và nhà nguyện Thánh Thể cũng được làm phép.

Thánh lễ khép lại với lời ca vang của cả cộng đoàn: “Mẹ Maria xin thương đến giáo phận con đây. Ban nguồn an bình hiệp nhất yêu thương. Mẹ luôn thăm viếng giúp đỡ mãi giáo phận con đây. Trong tình yêu Mẹ liên kết muôn tâm hồn”. ■

# Đức Thánh Cha Phanxicô: Mẹ Maria hôn xác lên trời nhắc chúng ta phục vụ Chúa và Giáo Hội bằng cả con người

Thực tại Đức Mẹ hôn xác lên Trời biểu lộ và xác nhận sự hiệp nhất của bản vị con người, nhắc cho chúng ta biết rằng chúng ta được mời gọi tôn vinh quảng đại phục vụ Thiên Chúa và tha nhân với toàn con người mình, cả hồn lẫn xác. Được như thế, trong ngày phục sinh, số phận của chúng ta sẽ giống số phận của Mẹ thiên quốc...

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc Kinh Truyền Tin với hàng ngàn tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô trưa thứ tư 15 tháng Tám - lễ Đức Mẹ hôn xác lên Trời. Trong bài huấn dụ, ngài diễn giải: Ngày lễ trọng Đức Trinh Nữ điếm phúc Maria hôn xác lên Trời hôm nay, dân thánh trung thành của Thiên Chúa tươi vui diễn tả lòng sùng kính của mình đối với Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa. Dân Chúa làm điều đó trong phụng vụ chung và cả với hàng ngàn hình thức đạo đức khác nhau. Và như thế, lời ngôn sứ của chính Đức Maria trở thành sự thật: “Mọi thế hệ sẽ gọi tôi là người có phúc” (Lc 1,48), vì Chúa đã nâng lên cao nữ tỳ khiêm hạ của Ngài.

*Ấn ban cho sự kết hiệp đặc biệt của Mẹ với Chúa Giêsu*

Việc lên Trời cả hồn lẫn xác là một đặc ân được ban cho Mẹ Thánh của Thiên Chúa vì sự kết hiệp đặc biệt của Mẹ với Chúa Giêsu. Đây là một sự hiệp nhất thân xác và tinh thần, đã bắt đầu với biến cố Truyền Tin và chín mùi trong toàn cuộc sống của Đức Maria qua sự tham dự đặc biệt của Mẹ vào mầu nhiệm của Con Mẹ.

Bề ngoài cuộc sống của Đức Mẹ diễn ra như cuộc sống của một phụ nữ bình thường thời đó: cầu nguyện, quán xuyến gia đình và nhà cửa, đi đến hội đường... Nhưng mỗi một hành động thường ngày luôn luôn được chu toàn trong sự hiệp nhất trọn vẹn với Chúa Giêsu. Và trên Núi Sọ, sự kết hiệp ấy đạt tột đỉnh, trong tình yêu, trong sự cảm thương và khổ đau của con tim. Vì thế Thiên Chúa đã ban cho Mẹ một sự tham dự tràn đầy vào cả sự sống lại của Chúa Giêsu nữa. Thân xác Mẹ đã được giữ gìn khỏi sự hư nát, như thân xác của Con Mẹ. Đó là điều Kinh Tiền Tụng thánh lễ hôm nay công bố: “Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã không muốn cho Đấng



đã sinh ra Chúa của sự sống biết tới sự hư nát của mồ chôn”.

Thiên Chúa muốn cứu rỗi con người toàn vẹn, hồn và xác

Hôm nay Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm cho ta thấy rằng Thiên Chúa muốn cứu rỗi con người toàn vẹn, hồn và xác. Chúa Giêsu đã sống lại với thân xác mà Người đã nhận lãnh từ Mẹ Maria và đã lên với Thiên Chúa Cha, với nhân tính được biến đổi của Người. Việc lên trời của Đức Maria, thụ tạo, trao ban cho chúng ta sự xác nhận số phận vinh quang của chúng ta. Các triết gia Hy Lạp xưa đã hiểu rằng linh hồn con người được hưởng hạnh phúc sau khi chết. Tuy nhiên, họ đã khinh rẻ thân xác - coi nó là nhà tù của linh hồn - và không quan niệm rằng Thiên Chúa đã đặt định cả thân xác của con người cũng hiệp nhất với linh hồn trong hạnh phúc trên trời nữa. Điều này - “sự sống lại của thân xác” - là một yếu tố riêng của mạc khải Kitô, một điểm nền tảng đức tin của chúng ta.

*Đức Mẹ hôn xác lên trời nhắc chúng ta phục vụ Chúa và Giáo hội với toàn thể con người, cả hồn và xác*

Thực tại tuyệt vời của biến cố hồn xác lên trời của Đức Maria biểu lộ và xác nhận sự hiệp nhất của bản vị con người, và nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta được mời gọi phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa với toàn con người mình, hồn và xác. Chỉ phục vụ Thiên Chúa với thân xác không thôi sẽ là một hành động của nô lệ; chỉ phục vụ Thiên Chúa với linh hồn không thôi sẽ trái nghịch với bản tính nhân loại của chúng ta. Một Giáo phụ lớn của Giáo hội là thánh Ireneo đã khẳng định rằng “vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống, và cuộc sống của con người là nơi việc trông thấy Thiên Chúa” (Chống các lạc giáo, IV, 20,7). Nếu chúng ta đã sống như thế trong việc tươi vui phục vụ Thiên Chúa, cũng được diễn tả ra

## Giáo phận Xuân Lộc: Trường Cao đẳng Hòa Bình...

đoàn bước vào tâm tình yêu mến, phó thác, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và xin Người ban ơn đổi mới, trợ giúp cho tập thể nhà trường trong năm học mới, để phương châm “thăng tiến con người toàn diện” luôn được thực hiện trong thánh ý Chúa, đào tạo ra các thế hệ SVHS có đạo đức, giàu tri thức và vững tay nghề.

Kết thúc Thánh lễ, cha Hiệu trưởng mời gọi mọi người thêm lời cầu nguyện để xin ơn Chúa thánh hóa việc dạy và học của nhà trường, đồng thời cũng xin quý cha, tu sĩ và phụ huynh cộng tác hết mình với nhà trường trong việc giáo dục và đào tạo các em.

Riêng với các tân SVHS, ngài bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp các em đến học tập tại trường: “Cha vui mừng được chào đón chúng con đã chính thức là thành viên của trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Các con hãy cầu xin Chúa Thánh Thần thánh hóa, đổi mới chúng ta. Xin Ngài liên kết chúng ta, không phân biệt giàu - nghèo, Nam - Bắc, không phân biệt tôn giáo, vùng miền, để chúng ta biết yêu thương nhau, sống tình anh chị em một nhà vì chung một Cha trên trời. Xin ngài thánh hóa việc học tập của chúng con”.

Sau Thánh lễ, các SVHS cùng dùng cơm tối tại căn tin nhà trường. Phụ huynh và các SVHS ngoại trú ra về.

Cuối ngày, SVHS nội trú được quý cha, quý thầy và quý sơ đồng hành chia sẻ, giao lưu, cùng nhau đọc kinh tối, tạ ơn Chúa và nghỉ đêm bình an. ■

---

trong việc phục vụ các anh em khác, thì số phận của chúng ta, trong ngày sống lại, sẽ giống như số phận của Mẹ thiên quốc của chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ thực hiện được lời khích lệ của thánh tông đồ Phaolô: “Anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa trong thân xác anh em” (1 Cr 6,20), và chúng ta sẽ vinh danh Ngài luôn mãi trên trời.

Chúng ta hãy xin Mẹ Maria, với sự bầu cử hiền mẫu của Mẹ, giúp chúng ta sống con đường cuộc sống thường ngày trong niềm trông đợi chắc chắn rằng một ngày kia có thể đạt được nó cùng với các Thánh và người thân của chúng ta trên thiên đàng. ■